



# จดหมายข่าวการพัฒนาองค์กร

## กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ Public Sector Development Group

ฉบับที่ ๔๒

ประจำเดือน เมษายน

พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครการขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด



สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจคัดกรองเอกสารใบสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งมีศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด จำนวน ๓๕ แห่ง ที่สมัครขอรับการรับรองฯ โดยผลการตรวจประเมินจากการคัดกรองใบสมัคร มีศูนย์บริการประชาชนของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผ่านการตรวจคัดกรอง จำนวน ๒๒ แห่ง ได้แก่ อุบลราชธานี ชัยนาท ชลบุรี ชัยภูมิ แพร่ ระยอง ลพบุรี เลย สมุทรปราการ สระบุรี สิงห์บุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ปัตตานี เพชรบุรี มุกดาหาร ลำปาง และสมุทรสงคราม และไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง จำนวน ๑๓ แห่ง ได้แก่ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี ปทุมธานี สุโขทัย กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ สระแก้ว อ่างทอง อุทัยธานี กาฬสินธุ์ สกลนคร และสุพรรณบุรี ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก มีกำหนดตรวจประเมินในพื้นที่ผ่านระบบ Zoom ระหว่างเดือน เมษายน-กรกฎาคม ๒๕๖๔ และจะประกาศผลการรับรองมาตรฐาน GECC ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

การประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

สำนักงาน ก.พ.ร. ประกาศผลการตรวจประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ (PMQA ๔.๐) ด้วยตนเอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของส่วนราชการต่างๆ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ได้คะแนนผลการตรวจประเมิน ๓๖๙.๘๒ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕๐๐ คะแนน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นไปตามเป้าหมายขั้นสูงตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนด คือ ๓๕๐ คะแนน



กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 507 6635  
โทรสาร 02 547 5256 Email : psdg@moc.go.th

SMART MOC

“เชี่ยวชาญการค้า ก้าวหน้านวัตกรรม เป็นธรรมโปร่งใส ใส่ใจประชาชน”

การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัด



ที่ปรึกษาการพาณิชย์ (นางสาววันเพ็ญ นิโครจนจำรัส) เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการรับการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ในพื้นที่จากคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีผู้แทนจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ผ่านการคัดกรองเอกสารใบสมัครขอรับการรับรองมาตรฐาน GECC จำนวน ๒๒ จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง ทั้งนี้ ได้เชิญผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เชียงราย และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีประสบการณ์ตรงในการรับการตรวจประเมินมาตรฐาน GECC ในพื้นที่จากคณะอนุกรรมการฯ และได้รับการรับรองมาตรฐาน GECC ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อร่วมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ในการรับการตรวจประเมินในพื้นที่ รวมทั้งมีผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนกองบริหารการพาณิชย์ภูมิภาค และผู้แทนกองกลาง เข้าร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงพาณิชย์ (ค.ต.ป. พณ.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔



ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ได้จัดการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีนางพวงรัตน์ อัครพิศิษฐ์ เป็นประธาน เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ที่ ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ คัดเลือกมาติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้ประเด็นการตรวจสอบย่อย จำนวน ๒ ประเด็น คือ ๑) การส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมการค้าภายใน ๒) การพัฒนาผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รวมจำนวน ๗ โครงการ ซึ่ง ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ มีข้อสังเกตว่า การดำเนินโครงการส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้ต้องมีการปรับวิธีการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้น ค.ต.ป. ประจำกระทรวงพาณิชย์ จึงเห็นควรให้มีการติดตามการปรับแผนการดำเนินโครงการของกรมต่างๆ เพื่อนำมาประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ ต่อไป